



## ประกาศประชาสัมพันธ์

การแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๕๕ รอบแรก “รอบชิงชนะเลิศจังหวัด”

\*\*\*\*\*

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี โดยศูนย์การศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัทวิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด และสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบแรก “รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด” ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงยิมสโตนเนกประสงค์๖๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาากลางจังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสให้แก่เยาวชนของชาติให้ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน ตลอดจนแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งจะเป็นการร่วมพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬา อันเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน และขีดความสามารถให้นักกีฬาในระดับชาติต่อไป นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะใช้กลยุทธ์ในการนำกีฬาเป็นสื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อห่างไกลยาเสพติด

### คุณสมบัติ

ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประเภทชายและหญิง ประเภทละ ๑๒ ทีม (ชาย ๑๒ ทีม และหญิง ๑๒ ทีม)

### การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวันเวลาราชการ ณ ศูนย์ กกท.จังหวัดปราจีนบุรี สนามกีฬาากลางจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงยิมสโตนเนกประสงค์ ๖๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาากลางจังหวัดปราจีนบุรี

### รางวัลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจังหวัด

ชนะเลิศ	จะได้รับทุนการศึกษา	๔,๐๐๐ บาท
	พร้อมโล่ เหรียญรางวัล เกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา	
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑	จะได้รับทุนการศึกษา	๓,๐๐๐ บาท
	พร้อมโล่ เหรียญรางวัล เกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา	
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒	จะได้รับทุนการศึกษา	๒,๐๐๐ บาท
	พร้อมโล่ เหรียญรางวัล เกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา	
รองชนะเลิศอันดับที่ ๓	จะได้รับเกียรติบัตรและอุปกรณ์กีฬา	

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและขอเชิญทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย- หญิง สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวต่อไป

### สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- ศูนย์ กกท. จังหวัดปราจีนบุรี โทร ๐ ๓๗๒๑ ๖๓๐๘ วันและเวลาราชการ
- ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล จังหวัดปราจีนบุรี นายนพดล วรมานะกุล โทร. ๐๘ ๑๘๖๓ ๕๕๙๖

